



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองวิชาการและแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ รัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ สร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของกองวิชาการและแผนงานยึด มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายในกอง มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งาน นิติการ งานธุรการ งานบริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งว่าง) เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น และผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้บังคับบัญชา ภายในกอง</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ พัฒนา ความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกองวิชาการและแผนงาน และมีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมประจำเดือนร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ กองวิชาการและแผนงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองวิชาการฯ โดยระบุงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ภายในกองได้มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวพิจารณาทั้ง ๔ ด้านคือด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน และจัดลำดับความเสี่ยง</p> <p>จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน คือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุมัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม ภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุมัตถุประสงค์ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ บรรลุมัตถุประสงค์</p>	<p>๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคต เกิดการร้องเรียนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเทศบาลเมืองตากใบของประชาชน</p> <p>๒. การดำเนินการโครงการคลินิกกฎหมายยังไม่ เข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เทศบาล</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความ เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ผลกระทบจากความเสียดังกล่าว</p> <p>๒.๔ มีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยลดความ เสี่ยงได้เพียงใด และกำหนดวิธีการควบคุม ความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน น้อยที่สุด รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม มัตถุประสงค์และปรึกษาหารือทำความเข้าใจใน การลดความเสี่ยง ตามมัตถุประสงค์ของการ ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ กองวิชาการและแผนงานมีการพัฒนา เว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ โดยมีการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองตากใบและความรู้ ทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นสายลักษณะอักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓.๓ มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุม ประจำเดือนเพื่อพูดคุยผลการดำเนินงาน หาก ไม่เป็นไปตามแผน เร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง เร่งด่วน</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้มั่นใจ ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่วนใดให้เหมาะสม</p>

สรุปผลการประเมิน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องติดตามและปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่สมบูรณ์

๒. กิจกรรม คลินิกกฎหมาย มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนยังไม่รับรู้ถึง การบริการดังกล่าว ทำให้ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองวิชาการและแผนงาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>๑. งานบริการข้อมูลข่าวสาร</u> - กิจกรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตากไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อดูแลงานข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>มีการดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ยังไม่มีมีการเข้าระบบในส่วนของโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ม.๗ ผลการพิจารณา นโยบาย มติคณะรัฐมนตรีที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามมาตรา ๙</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตากไปขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานมากขึ้น ๒. นำข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้กำหนดใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ เผยแพร่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองตากไป และนำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ผอ.กองวิชาการและแผนงาน - หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - นักประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาต้องเร่งติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกัน การร้องเรียน จากหน่วยงานภายนอก และยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.งานนิติการ - โครงการการคณินิกกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้าน กฎหมายต่าง ๆ ของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตากใบ รวบรวมเป็นข้อมูลใน การดำเนินการให้ความรู้หรือ ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป	การดำเนินงาน โครงการคณินิก กฎหมายยังไม่ เข้าถึงประชาชน	๑.มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการ ดังกล่าวโดยตรง ๒.มีการเปิด ให้บริการในเวลา ราชการทุกวัน ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์ ๓.มีการเตรียม สถานที่เพื่อให้ คำแนะนำแก่ ประชาชน	มีการดำเนินโครงการ ทั้งภายในและ ภายนอกสถานที่	ประชาชนเข้าใช้ บริการน้อยมาก	ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการเข้าถึงและรับ คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้ประชาชนได้รับทราบ หลายๆช่องทาง	นิติกร	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ

ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองวิชาการและแผนงาน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเทศบาลเมืองตากใบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตากใบที่ ๒๕๔/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองตากใบ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีความเป็นปัจจุบันถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ จึงเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ๑. นายสมประสงค์ วีระวัฒน์ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายบุสรอ เจ๊ะแซ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายอัญญา สมัยบารมี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุจินดา อันทอง | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวพาดิษฐ์ ทยีสยามเมือง | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางชารีนิง เจ๊ะแวง | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ / เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการและแผนงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองตากใบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนุชันทรา แวดือราม)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ